

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi làm việc với Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững về hợp tác và triển khai Chương trình Nhà chống lũ năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/10/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tổ chức cuộc họp trao đổi, làm việc với Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững về hợp tác và triển khai Chương trình Nhà chống lũ năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lâm Hiếu, Đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng chí Lý Tiết Hạnh, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện: Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ và Đoàn công tác của Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững. Sau khi nghe đại diện của Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững giới thiệu về Quỹ, các chương trình, dự án mà Quỹ đã và đang thực hiện; Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện báo cáo về hiện trạng thiên tai, bão lũ, sạt lở..., số lượng hộ nghèo, hộ gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Bình Định là tỉnh duyên hải miền Trung, thường xuyên chịu tác động của thiên tai, bão, lụt, sạt lở, triều cường, ngập úng...; bên cạnh sự chăm lo của các cấp chính quyền, cần sự hỗ trợ, phối hợp, chung sức của cả cộng đồng. Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định hoan nghênh và đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững khi lựa chọn Bình Định để triển khai các chương trình hỗ trợ; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương có liên quan tích cực, chủ động, phối hợp để triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án do Quỹ hỗ trợ thực hiện trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối của tỉnh, cung cấp các thông tin, số liệu theo yêu cầu của Quỹ; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan cùng với Đoàn công tác của Quỹ đi khảo sát thực tế và trao đổi, làm việc, thống nhất nội dung, chương trình hợp tác cụ thể, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

3. UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ tổ chức rà soát, thông tin đầy đủ, kịp thời các dữ liệu, khu vực trên địa bàn đáp ứng yêu cầu các chương trình hoạt động hỗ trợ của Quỹ; tạo điều kiện thuận lợi và bố trí nhân lực phù hợp để cùng tham gia kiểm tra thực địa và trao đổi, làm việc với Đoàn công tác; tăng

cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân đăng ký tham gia chương trình; nghiên cứu, hỗ trợ bổ sung đối với phần chi phí đối ứng mà các hộ dân phải chi trả, phù hợp với điều kiện của địa phương.

4. Sau khi hoàn thành việc khảo sát tại 03 huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, đề nghị Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững có văn bản xác định cụ thể nội dung, chương trình hợp tác, kế hoạch thực hiện cho từng năm, cơ chế tài chính và các nội dung khác có liên quan, thông qua Sở Xây dựng để xem xét, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

Ngoài 03 địa phương nêu trên, 08 địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh (03 huyện miền núi là An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh; 02 huyện trung du là Hoài Ân và Tây Sơn; 02 thị xã là An Nhơn và Hoài Nhơn; 01 thành phố Quy Nhơn) cũng có các điều kiện và đáp ứng tốt các tiêu chí để triển khai các dự án, chương trình hoạt động của Quỹ. Do đó, đề nghị Quỹ tiếp tục quan tâm, khảo sát và phối hợp để triển khai các dự án, chương trình hoạt động phù hợp tại các địa phương này.

UBND tỉnh thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- Các cơ quan dự hợp;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phan Đình Hải